
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท 
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เทศบาลต าบลชนบท 

อ าเภอชนบท   จังหวัดขอนแก่น 
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                                   รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท 
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจ าปี ๒๕๖5 

วันจันทร์  ที ่15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖5 เวลา 09.3๐ น. 
ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายวิโรจน์  แสงมณี ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท วิโรจน์  แสงมณี 
2 นายวสันต์  วรางคณาวดี รองประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท วสันต์  วรางคณาวดี 
3 นางเนาวรัตน์  หมั่นดี เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชนบท เนาวรัตน์  หมั่นดี 
4 นางนุชรา  ค าคูณเมือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท นุชรา  ค าคูณเมือง 
5 นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท กัณทิดา  ประจันตะเสน 
6 ร้อยต ารวจตรีจ านงค์  เมืองวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท จ านงค์  เมืองวงษ์ 
7 นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์ 
8 นายธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม 
9 นายประชิต  บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ประชิต  บุญศรี 

10 นายพงษ์พันธ์  ฤทธิ์รักษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท พงษ์พันธ์  ฤทธิ์รักษา 
11 นางลัดดา  พวงชน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ลัดดา  พวงชน 
๑2 นายโสภณ   พลเวียง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท โสภณ   พลเวียง 

 
รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1    
2    
3    

 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางสุณีย์  หินเธาว์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 

สุณีย์  หินเธาว ์

2 นางสาวณัฏฐ์  พวงชน รองนายกเทศมนตรีต าบลชนบท ณัฏฐ์  พวงชน 
3. นายวุฒิชัย  โคตรแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลชนบท วุฒิชัย  โคตรแก้ว 
4. ด.ต. อุทิศ  ตรีศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลชนบท อุทิศ  ตรีศรี 

 
 
 



2 
 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

5 นายพิทักษ์  เทวรักษ์พิทักษ์ ก านันต าบลชนบท  
6 นายสาโรช  ตรีศร ี ก านันต าบลศรีบุญเรือง  
7 นางสุภาพร  ถิระพงษ์ชาติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลชนบท  
8 นางสาวอัญชลี  ปานอ าพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลชนบท  
9 นายโกวิท  เวียงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลชนบท  

10 นายมานิตย์  พุทธโค ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ต าบลชนบท  
11 นายจรูญ  แก้วมาลา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ต าบลชนบท  
12 นายพัฒนพงษ์  จ านงค์พิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลศรีบุญเรือง  
13 นายสมโภชน์  มิ่งแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลศรีบุญเรือง  
14 นายอุดม  นาสินพร้อม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลศรีบุญเรือง อุดม  นาสินพร้อม 
15 นายอยุธย์   กุมภิโร ปลัดเทศบาลต าบลชนบท อยุธย์   กุมภิโร 
16 นางสยุมพร  ศรีวังสุ รองปลัดเทศบาลต าบลชนบท สยุมพร  ศรีวังสุ 
17 นางสาวพรรณพิศ โควินทะสุด หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล พรรณพิศ โควินทะสุด 
18 นายสรสิช  ว่องไว ผู้อ านวยการกองช่าง สรสิช  ว่องไว 
19 นางนงลักษณ์  พวกเมืองพล ผู้อ านวยการกองคลัง นงลักษณ์  พวกเมืองพล 
20 นายวิจิตร  จันทะวงษ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ สกุลพิชญ  พรหมสิงห์(แทน) 
21 นางรัตนา  กระพ้ีแดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รัตนา  กระพ้ีแดง 
22 นางสาวรื่นกมล  ชลไพร นิติกรปฏิบัติการ รื่นกมล  ชลไพร 
23 นางสาวปิยะนารถ  คงนาวัง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปิยะนารถ  คงนาวัง 
24 นางสาวรัชนี  วรุณศรี ประธานชุมชน รัชนี  วรุณศรี 
25 นายวิชัย  จันทะวงษ์ ประธานชุมชน วิชัย  จันทะวงษ์ 
26 นายศรัณย์ธร    พลเวียง ประธานชุมชนร่วมพัฒนา หมู่ 2 ศรัณย์ธร    พลเวียง 
27 นางกิ่งเพชร  สินแสง ประธานชุมชนคุ้มกกโก กิ่งเพชร  สินแสง 
28 นางสาวกาญจนา โตมสูงเนิน ประธาน อสม.โนนสะอาด กาญจนา โตมสูงเนิน 
29 นางแสงจันทร์  บัวหลวง ประธานชุมชนโนนสะอาด แสงจันทร์  บัวหลวง 
30 นางประยูร  ศิริพันธ์ ประธานชุมชนศรีบุญเรือง ประยูร  ศิริพันธ์ 
31 นายสงวน  พรมฉวี ประธานชุมชนโนนแสนสุข สงวน  พรหมศรี 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
 
 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 
 

 

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารและผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ บัดนี้ได้เวลาประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลชนบท สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖5 ตามที่ท่าน
ประธานสภาเทศบาล นัดหมายท่านสมาชิกสภาเทศบาล เวลา 09.3๐ น. 
มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑2 ท่าน ครบองค์ประชุม  
ดิฉันจึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
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นางเนาวรัตน์  หม่ันดี 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอยุธย์  กุมภิโร 
ปลัดเทศบาล 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ตาม
ประกาศสภาเทศบาลต าบลชนบท เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
ชนบท สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565  ตามมติที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลชนบท สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565  มี
มติก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2565  
เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีก าหนดไม่เกิน 30 วัน นั้น 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 2๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.   
๒496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.๒๕62 ประกอบข้อ 21 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  จึงประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.    
๒๕65  ระหว่างวันที่ 1  สิงหาคม  - 30  สิงหาคม  2565  โดยมีก าหนด
ไม่เกิน 30 วัน เพ่ือให้การประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบทเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยจึงขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชนบทได้กล่าวเปิด
การประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบทสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565  
กราบเรียนเชิญค่ะ 
 
 
 

สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลชนบท
ทุกท่าน วันนี้วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
ชนบท เมื่อถึงก าหนดการประชุม กระผมขอเปิดการประชุมครับ การ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบทสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2565 
ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา09.30 น.ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลชนบท 
 

เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภารวมทั้งข้าราชการ ผอ.ทุกภาคส่วน รวมทั้งพ่ีน้องประชาชนทั้ง 
15 ชุมชน ด้วยวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้ร่วมกันปลูกป่าที่บริเวณโคก
หินขาวขอขอบคุณครับ ร่วมกันปลูกต้นดอกคูณประมาณ 100 ต้น เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติขอขอบคุณพ่ีน้องประธานชุมชนทั้ง 15 ชุมชนที่ให้ความ
ร่วมมือกับทางเทศบาลและในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ขอขอบคุณคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาตลอดทั้ง ผอ. ทุกกอง ท่านปลัดเทศบาลพนักงาน
เทศบาลทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
อีกหนึ่งเรื่องครับ ขอเชิญท่านปลัดที่ย้ายมาใหม่แนะน าตัวให้สมาชิกสภา
และท่ีประชุมได้รับทราบครับ 
 

เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน รวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายอยุธย์  กุมภิโร
ปลัดเทศบาลได้ย้ายสับเปลี่ยนกับท่านปลัดยุทธนา ตาบ้านดู่  ผมขออนุญาต
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ที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าเรียนประวัติการท างาน ผมจบการศึกษาจากทางนิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์เริ่มราชการครั้งแรกในต าแหน่งบุคลากรระดับ 3 ที่เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แล้วก็ย้ายไปท างานที่เทศบาลเมืองปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เทศบาลนคร
ขอนแก่น  จั งหวัดขอนแก่น  เทศบาลเมืองหนองบั วล าภู  จั งหวัด
หนองบัวล าภู เทศบาลต าบลเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาล
ต าบลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ล่าสุดด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล เทศบาล
ต าบลน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ก่อนที่จะมาด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล
ต าบลชนบท มีความยินดีที่มีโอกาสมารับใช้พ่ีน้องชาวเทศบาลต าบลชนบท
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้ความเมตตาแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริงเพ่ือจะ
ได้น าข้อมูลพัฒนาเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลชนบทของเราต่อไป ขอบคุณครับ 
 
 

-รับทราบ 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 
 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วมา เป็นการรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบทสมัยสามัญ  สมัยที่  2 ครั้ งที่ 
1/2565  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 รายงานการประชุมได้ส่งให้
ท่านสมาชิกสภาล่วงหน้าแล้ว ท่านใดจะแก้ไข เชิญท่านร้อยต ารวจตรี
จ านงค์  เมืองวงษ์ครับ 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี
กระผมร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท 
เขต 2 ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565  หน้าที่ 8 
บรรทัดที่ 13 นับจากข้างล่างขึ้นไป วันที่ก็ไม่มี พ.ศ.ก็ไม่ถูก ข้อความว่า 
เมื่อวันที่   พฤษภาคม    ขอแก้ไขเป็น ให้เพ่ิมวันที่ข้างหน้า   พฤษภาคม  
และ 2556 5  เป็น  2565 
หน้าที่ 9  บรรทัดที่ 10-11  นับจากบนลงข้างล่าง ข้อความว่า เดือน
มีนาคม 2565  สิ้นสุดวันที่   กันยายน 2565  ขอแก้ไขเป็น ให้เพ่ิมวันที่
ข้างหน้า   มีนาคม  และ เพ่ิมวันที่ข้างหน้า  กันยายน 
ขอเรียนสมาชิกสภาทุกท่านให้รับทราบนะครับ ด้วยข้อความนี้เป็นข้อความ
ตามร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่เสนอเข้าสภาประกอบการพิจารณา
เพ่ือให้สภาพิจารณาเห็นชอบให้ท ากิจการนอกเขตโครงการปรับปรุงบ่อขยะ 
ซึ่งเอกสารร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่เสนอเข้าสภาไม่ปรากฏว่ามีวันที่ 
ดังนั้นการบันทึกรายงานการประชุมต้องบันทึกตามเอกสารร่างบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ที่เสนอเข้าสภา จึงแก้ไขรายงานการประชุม เฉพาะ ปีพ.ศ. 
2556 5  เป็น  2565 
แก้ไขค าผิดตามนี้นะครับ มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่
ครับ เมื่อไม่มีท่านใดแก้ไข ก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมเลยนะครับ 
ท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท สมัยสามัญ 
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นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 
 

 

 

มติที่ประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 

 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี      
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

 

นางสุณีย์  หินเธาว์             
รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทนนายกเทศมนตรี 
 
 

 

 

 

 

 

 

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ท่านใด
เห็นชอบกรุณายกมือครับ และท่านใดท่ีไม่เห็นชอบกรุณายกมือครับ  
 
 

ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2
ครั้งที่ 1/2565  วันที่ 30  พฤษภาคม  2565  จ านวน 9 เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง  
9.ร้อยต ารวจตรีจ านงค์  เมืองวงษ์  ) 

ไม่รับรองรายงานการประชุม                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  3  เสียง 
(1. นายเด่นพงษ์  สถิตยว์ัฒน์  2.นายพงษ์พันธ์ ฤทธิ์รักษา 3.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน ) 
 
 
 

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 
1/2565  วันที่ 30  พฤษภาคม  2565   
 
 
  

กระทู้ถาม 
 

-ไม่มี 
 
เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
-ไม่มี 
 
 

เรื่องที่เสนอใหม ่
 

5.1  ญัตติขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2566 (วาระรับหลักการ) 
 
 
 
 

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่  5 ข้อ 5.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 โดยนายกเทศมนตรี 
ต าบลชนบท ได้ยื่นญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือให้สภาได้พิจารณา ขอเชิญท่านรอง
นายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีครับ 
 

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท ท่านรองประธานสภา
เทศบาลต าบลชนบท ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลต าบล
ชนบท  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  ต่อสภาเทศบาลต าบลชนบทอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลชนบท  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลต าบล
ชนบทได้ประมาณการรายรับทุกหมวดไว้จ านวน   68,900,000  บาท 
โดยสามารถจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
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อุดหนุนทั่วไป ในส่วนของรายได้ที่เทศบาลต าบลชนบทจัดเก็บเองจะได้
ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสามารถน าไปบริหารงานทั่วไป 
และงานบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งการจัดท า
งบประมาณของเทศบาลต าบลชนบทเป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุล 
(รายจ่ายเท่ากับรายรับ) นอกจากนั้นขณะนี้เทศบาลต าบลชนบทมีเงินสะสม
คงเหลืออยู่  ณ วันที่  31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.  2565  จ านวน 
52,761,728.74 บาท ในปีงบประมาณที่ผ่านมาแม้ว่ารายรับของ
เทศบาลต าบลชนบทจะมีจ านวนจ ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการเพื่อการบริการให้แก่ประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก็
ตาม แต่ เทศบาลต าบลชนบทก็สามารถด าเนินกิจกรรมตามที่ได้ตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายไว้เท่าที่ก าลังความสามารถจะท าได ้
อาศัยอ านาจตามข้อ 34 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 จึงตราเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพ่ือให้
สภาเทศบาลต าบลชนบท ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
ดิฉันผมขออนุญาตน าเรียน สถานะการคลังของเทศบาลต าบลชนบท เพ่ือ
ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท รองประธานสภาเทศบาลต าบล
ชนบท และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบทได้รับทราบดังนี้  

สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 กรกฏาคม  2565 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น        จ านวน  70,023,976.40 บาท 
1.1.2 เงินสะสม                  จ านวน  52,761,728.74 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม        จ านวน  23,621,654.58 บาท 

1.1.4 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย          
1.1.5                                                              จ านวน   0  บาท 
1.1.6 1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 4 โครงการ   
1.1.7                                               จ านวน  3,901,900.00  บาท   
1.1.8 1.1.6 รายการกันเงินและขอขยายเวลาเบิกจ่าย จ านวน 2 โครงการ 
1.1.9                                               จ านวน  4,900,000.00  บาท   

1.2 เงินกู้คงค้าง                            จ านวน  13,117,768.75 บาท 
2.การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30   
  กันยายน 2564 
1)รายรับจริง จ านวน 65,845,098.81 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร                                   จ านวน 405,147.89 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน 992,491.00 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                       จ านวน 472,008.15 บาท 
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นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 

 

 

 

 

 

 

นายโสภณ  พลเวียง   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์            จ านวน   0 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                            จ านวน 128,543.00 บาท 
หมวดรายได้จากการลงทุน                         จ านวน      0         บาท 
หมวดภาษีจัดสรร                            จ านวน 31,216,368.87 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                      จ านวน 32,630,539.90 บาท 
2)เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์             จ านวน   0 บาท 
3)รายจ่ายจริง จ านวน 54,189,465.82 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง                                       จ านวน 21,449,742.25 บาท 
งบบุคลากร                                   จ านวน 18,706,904.59 บาท 
งบด าเนินงาน                                  จ านวน 9,591,905.02 บาท 
งบลงทุน                                         จ านวน 1,528,887.49 บาท 
งบเงินอุดหนุน                                  จ านวน 2,912,026.47 บาท 
งบรายจ่ายอื่น                                                 จ านวน   0 บาท 
4)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
                                                       จ านวน 499,000  บาท 
5)มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน   -    บาท 
6)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองสะสม                  จ านวน   -    บาท 
7)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                                  จ านวน   -    บาท 
รายละเอียดดังเอกสารที่น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท   
บัดนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลชนบทมีความพร้อมที่จะเสนอ ร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ดิฉันในฐานะรอง
นายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีต าบลชนบท ขอเสนอ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 เพ่ือเสนอท่าน
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท รองประธานเทศบาลต าบลชนบท และ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในล าดับต่อไป 
ขอบคุณค่ะ  
 

ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี ที่ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรี
ได้ชี้แจงไว้แล้วนั้นมีท่านใดที่สงสัย จะอภิปรายเชิญครับ เชิญท่านโสภณ  
พลเวียงครับ  
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่ านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่าน รอง
นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานทุกท่านครับ กระผมนาย
โสภณ พลเวียง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เขต 2 ขออนุญาต ท่าน
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบทที่เคารพ ตามที่คณะผู้บริหารแถลงร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2566  สภาแห่งนี้และส่วนตัว
ผมได้พิจารณาเอกสารที่ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน รายละเอียดเรื่อง
แรกของ สถานการณ์คลังที่ เทศบาลเรามีงบประมาณเท่าไหร่ รายรับ
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นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 

 
 

นายธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นายวิโรจน์ แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รายจ่ายต่างๆ โดยเฉพาะรายจ่ายที่ได้เบิกจ่ายตามแผนงานต่างๆจ านวน
หลายโครงการซึ่งในแต่ละแผนงานในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2566 นี้อ่านแล้วกร็ู้สึกว่าเข้าใจง่ายชัดเจนดี ขอชมเชยผู้จัดท า  
แล้วดูจากการประมาณราคาทางด้านแผนงานอุตสาหกรรม ทางด้าน
ก่อสร้าง 1 กับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทจัดการจากการประมาณ
ราคาซึ่งเป็นโครงการที่ 1 ถึงโครงการที่ 6 เป็นโครงการก่อสร้างด้าน
พ้ืนฐานที่ได้มีแบบสรุปประมาณราคาอย่างชัดเจน มีการประมาณราคาที่
เหมาะสมถูกต้องบอกถึงสถานะทางการคลังดูแล้วเข้าใจง่ายส่วนตัวผมแล้ว
เห็นชอบ ขอขอบคุณครับ 
มีท่านใดท่ีสงสัย จะอภิปรายเชิญครับ เชิญท่านธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม  
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ ชาวบ้านฝากขอบคุณมากที่เพ่ิมเติมโครงการถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหลังฉางหมู่ 4 ขอบคุณครับ 
 
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะ
ครับ ขอมติที่ประชุมรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2566  ท่านใดเห็นควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ท่านใดเห็นชอบ
กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   จ านวน 8 เสียง 
 (1.นายวิโรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียง
ธรรม 5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวด ี 8.นายโสภณ  พล
เวียง ) 

ไม่เห็นชอบ                                 - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  4  เสียง 
 (1.ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์  2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน ์ 3.นายพงษพ์ันธ์ ฤทธิ์รักษา ) 
 (4.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน ) 
 
 

เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566    
 

ญัตติ 5.2  ญัตติขอรับความเห็นชอบ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ต่อไปเป็นขั้นตอนการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พุทธศักราช 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 
2554)  ข้อ 103 และข้อ 105 ก าหนดให้สภาท้องถิ่นจะต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 
คน เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่สภาท้องถิ่น
ได้รับหลักการแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภาได้เสนอจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
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นายวิโรจน์ แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติที่ประชุม 
 

 

 

นายวิโรจน์ แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายประชิต  บุญศรี          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 
นายวิโรจน์ แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

 

 

มติที่ประชุม 
 

 

นายวิโรจน์ แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 

นางนุชรา  ค าคูณเมือง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
นายวิโรจน์ แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 
 

 

มติที่ประชุม 
นายวิโรจน์ แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

แปรญัตติจ านวนกี่คน ซึ่งค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภารับรองอย่างน้อยไม่
ต่ ากว่า 2 คน ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอครับ กระผมขออนุญาต ขอเสนอให้
มีคณะกรรมการแปรญัตติ 3 ท่านครับ 
 
 

ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ผู้รับรอง 1.นางเนาวรัตน์  หมั่นดี 
ผู้รับรอง 2. นายประชิต  บุญศรี 
 
 

มติที่ประชุมเห็นชอบ ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯจ านวน  
3  คน 
 
 

ขั้นตอนต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาเสนอชื่อสมาชิกที่ เห็นสมควรเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  เชิญครับ 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี กระผมนายประชิต   
บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เขต 2  ขอเสนอ นายวสันต์  
วรางคณาวดี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
 
 
 

ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ผู้รับรอง 1.นางนุชรา ค าคูณเมือง 
ผู้รับรอง 2. นางเนาวรัตน์  หมั่นดี   
 

มีท่านใดที่จะเสนอผู้สมควรที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อในที่ประชุมไม่มีใครเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคน
ที่ 1 เพ่ิมเติมอีก ท่านวสันต์  วรางคณาวดี ก็จะได้รับคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ครับ 
นายวสันต์ วรางคณาวดี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
 
 

ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 2  เชิญครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ดิฉันนางนุชรา     
ค าคูณเมือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท   ขอเสนอ นายโสภณ      
พลเวียง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ผู้รับรอง 1.นายวสันต์  วรางคณาวดี 
ผู้รับรอง 2. นายประชิต  บุญศรี   
มีท่านใดที่จะเสนอผู้สมควรที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อในที่ประชุมไม่มีใครเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคน
ที่ 2 เพ่ิมเติมอีก ท่านโสภณ พลเวียง ก็จะได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ 2 ครับ 
นายโสภณ พลเวียง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 3  เชิญครับ 
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นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 
นายวิโรจน์ แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 

 

มติที่ประชุม 
 
 

นายวิโรจน์ แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ที่ประชุม 
 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 
 

นายวิโรจน์ แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ดิฉันนางเนาวรัตน์   
หมั่นดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เขต 2 ขอเสนอ นายธวัช รุ้งเที่ยง
ธรรม  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ผู้รับรอง 1.นายโสภณ   พลเวียง 
ผู้รับรอง 2. นางลัดดา  พวงชน   
มีท่านใดที่จะเสนอผู้สมควรที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อในที่ประชุมไม่มีใครเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคน
ที่ 3 เพ่ิมเติมอีก ท่านธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม ก็จะได้รับคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 
 
 
 

นายธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
 

คณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง 3 ท่านแล้วนะครับ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๔๕ (วรรค 
สาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง พิจารณา เป็นสาม 
วาระ โดยญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ รวดเดียว 
ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร 
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้ 
ว่าในกรณีการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้นจะเสนอ
เป็น 3 วาระรวดเดียวไม่ได้ เมื่อได้คณะกรรมการการเรียบร้อยก็จะต้อง
ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า  24 ชั่วโมง ตามที่
กฎหมายก าหนดนะครับ กฎหมายก าหนดว่าต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
24 ชั่วโมง  
ขอเสนอเลยนะครับ เมื่อสภารับหลักการร่างเทศบัญญัติ วันที่ 15 สิงหาคม 
2565  เวลา 10.30 น. กรณีที่สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรที่จะยื่นค า
แปรญัตติ จะต้องเสนอค าแปรญัตตินี้ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวัน
จันทร์ที่ 15 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. -18.00 น. วันอังคารที่ 16  ตั้งแต่
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. วันพุธที่ 17 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 12.00 น. ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลชนบทแห่งนี้ ท่านใดท่ีจะแปรญัตตินะครับ ที่ประชุมรับทราบ
นะครับ เชิญเลขาครับ 
 

-รับทราบ 
 

ขอแจ้งนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566  วันที่ 15 สิงหาคม เวลา 12.00 น. ณ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท เพ่ือประชุมคัดเลือกประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ขอบคุณค่ะ 
 

 

ขอแจ้งนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่2/2565  เพื ่อ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 วาระ
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ที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 
 

 

นายวิโรจน์ แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายโสภณ  พลเวียง          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 

 

 

 
นายวิโรจน์ แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
นายสรสิช  ว่องไว  
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

ที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
สภาฯ พร้อมสรุปผลการพิจารณาค าเสนอแปรญัตติฯของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯต่อที่ประชุมสภาต่อไป 
 

-รับทราบ 
 
 
 

เรื่องอ่ืนๆ 

 
 
 
 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านสมาชิกครับ 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร กระผม นาย
โสภณ  พลเวียง ขอน าเรียนท่านประธานสภาไปถึงคณะผู้บริหารแนวโน้มใน
การท ากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการท าโครงสร้างพ้ืนฐาน ใกล้จะสิ้น
ปีงบประมาณแล้ว เทศบาลต าบลชนบทโดยสภาเทศบาลชนบทได้อนุมัติ
งบประมาณไปในหลายๆส่วน ซึ่งผมไม่ทราบว่า ณ ตอนนี้ยังมีโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ยังไม่ได้ด าเนินการ หรือที่จะกระท าอีกหรือไม่ ก่อนจะ
สิ้นปีงบประมาณ ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานสภาไปถึงผู้อ านวยการ
กองช่างครับ 
 
 

เชิญท่านผอ. กองช่างครับ ในปีงบประมาณ 2565 ด าเนินการไปได้กี่
แผนงาน กี่โครงการงานครับ 
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี 
ท่านที่ปรึกษาฯ ท่านเลขาฯ ขอน าเรียนเบื้องต้นแบบนี้นะครับโครงสร้าง
พ้ืนฐานของเทศบาลต าบลชนบทมีปัญหาตั้งแต่ปี 2564 ที่ยังค้างอยู่ 
เนื่องจากเรามีข้อจ ากัดทางด้านบุคลากรขาดคน ซึ่งต าแหน่งที่ว่างอยู่
หัวหน้าฝ่าย 2 คนแล้วก็มีนายช่างโยธาที่มาใหม่อีก 1 ท่าน กองช่าง
ด าเนินการเต็มที่ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมแซมงาน
ซ่อมบ ารุงงานไฟฟ้าส่วนเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานโครงการท ามาตลอดแต่ว่า
มันก็ยังค้างอยู่ก็เข้าใจว่ามันยังค้างเยอะอยู่ เรื่องรั้วค้างมา 2 ปีแล้วรอบนี้
น่าจะได้เพราะว่า ผอ.คลังด าเนินการกันเต็มที่อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัด
จ้างประกาศอยู่ ณ ตอนนี้ ซึ่งเรายกเลิกมาแล้ว 3 รอบ ครั้งนี้น่าจะได้ผู้
รับจ้าง แล้วก็โครงการปี 2564 ที่ยังค้างอยู่รั้วที่เรากันเงินไว้แต่ที่ก าลังท า
อยู่ที่ได้ผู้รับจ้างแล้วก็คือหมู่ 3 เส้นศาลากลางบ้านนี่คืองานวางท่อใน
ปีงบประมาณ 2565 ซ่ึงเบิกจ่ายได้โครงการเดียว คือหน้าวัดโพธิ์ศรีสะอาด
โครงการอ่ืนคือเหลือทั้งหมดเลย ตอนนี้ก าลังท าราคากลางตอนนี้เราดู
งบประมาณด้วยถ้างบประมาณมันเราเพียงพอที่จะสามารถด าเนินการได้
ทุกโครงการก็จะขอกันเงินต่อสภาไว้ เพ่ือที่จะท าต่อมันเยอะมากดูเม็ดเงิน
ด้วยขอบคุณครับ 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
ดิฉันนางนวรัตน์  หมั่นดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบทเขต 2 เรียนท่าน
ประธานสภา ฝากไปถึงท่านผู้บริหารช่วยประสานไปยังหน่วยงานที่
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นายประชิต  บุญศรี          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายวิโรจน์ แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นางสุณีย์  หินเธาว์             
รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทนนายกเทศมนตรี 

 

 

 

 
 

นางนุชรา  ค าคูณเมือง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เกี่ยวข้องเรื่องป้ายสัญญาณจราจร เนื่องจากวันที่ 12 สิงหาคม ที่ผ่านมามี
อุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนเกาะกลางถนนซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ 
20.00 น.ตรงนั้นไม่มีป้ายสัญญาณจราจรไม่มีไฟก็เลยขอฝากทางผู้บริหาร
ช่วยประสานให้ด้วยขอบคุณค่ะ  
 
 
 
 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร ผมนาย
ประชิต บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ก่อนอ่ืนต้องขอชมเชย
คณะผู้บริหารทุกท่านที่จัดงานประเพณีต่างๆที่ผ่านมาเสียงสะท้อนมาจาก
ชาวบ้านชาวบ้านภูมิใจพอใจในส่วนนี้ เพราะว่างานประเพณีต่างๆไม่ได้เกิด
ขึ้นมานานแล้วชาวบ้านฝากขอบคุณมาครับ ต่อไปมีเรื่องฝากท่านผู้บริหาร 
4 เรื่องครับ 
เรื่องที่  1 คือเรื่องงบประมาณงานประเพณีต่างๆผมขอเสนอให้ตั้ ง
งบประมาณเพ่ิมเติมเพราะว่างบประมาณเรามีน้อยไม่ เพียงพอขอให้ท่าน
ผู้บริหารช่วยพิจารณานาด้วย 
เรื่องที่ 2 ทุกวันจันทร์จะมีการเคารพธงชาติไหว้พระ แล้วทีนี้ทางเทศบาล
เราไหว้พระตอนเช้าไม่มีพระประธานผมคิดว่าให้ตั้งเป็นมณฑลหรือมณฑป
อยู่ที่ข้างเสาธงชาติจะได้เป็นที่สักการบูชาด้วย ตอนวันจันทร์สมาชิกสภา
ท่านผู้บริหารและพนักงานจะได้มีพระกราบไหว้ 
เรื่องที่ 3 ฝากไปถึงท่านคณะผู้บริหารเรื่องเงินเดือนพนักงานลูกจ้างขอให้
ออกก่อนวันที่ 1 ได้หรือไม่เพราะว่ามันช้าไปแล้วก็ลูกน้องอยากใช้เงินอยู่
ขอให้ออกให้เร็วๆหน่อย 
เรื่องที่ 4 ความสะอาดชาวบ้านไม่พอใจเท่าไหร่ใน ความสะอาดต่างๆ 
วัชพืชเต็มขอบถนนเยอะแยะไปหมด ทั้งต้นไม้ต้นหญ้าที่มันรกรุงรัง และ
บริเวณริมหนองกองแก้วขวดเหล้าเยอะ เศษอาหาร เศษถุงพลาสติก เราจะ
แก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรอีกส่วนหนึ่งพอกินแล้วกท็ุบขวดแก้วมันไม่น่าเที่ยว
น่ามอง 
 

เชิญท่านคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
 
 

เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขา ท่านสมาชิกสภา ผู้
ทรงเกียรติและผู้น าชุมชนที่เข้าร่วมประชุม  
1.ในเรื่องไฟแจ้งเตือนการก่อสร้างตรงนี้ขอให้ผอ. กองช่างช่วยประสานกับ
กรมทางด้วยค่ะ 
2.เรื่องท่ีท่านสมาชิกแจ้งมาว่าเงินจ้างเหมาออกช้าเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่แจ้ง
มาว่าถ้าเป็นถ้าเป็นจ้างเหมาต้องท างานครบเดือนถึงจะเบิกจ่ายเงินให้ได้
แล้วตอนนี้บางทีก็ไปติดอยู่ที่ตัวผู้รับจ้างเองส่งเอกสารไม่ทันไม่จัดท าบันทึก
การท างานประจ าวันให้ผู้ควบคุมงานเซ็นแต่ว่าทางผู้บริหารจะพยายามเร่ง
ให้ตลอดถ้าเอกสารครบก็จะออกให้ได้เร็วสุดภายในวันที่ 1 เพราะต้อง
ท างานให้ครบเดือนถึงจะส่งมอบได ้
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร 
ดิฉันนางนุชรา  ค าคูณเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เขต 2 ใน
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นายวิโรจน์ แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ     
นางสาวณัฏฐ์  พวงชน          
รองนายกเทศมนตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

นางลัดดา  พวงชน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 
นางสุณีย์  หินเธาว์             
รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทนนายกเทศมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

แผนสรุปประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตและโครงการ
ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในชุมชนโนนสะอาดและหมู่ 4 
ต้องขอขอบคณุคณะผู้บริหารและผอ. กองช่างที่ลงโครงการเพ่ือไปพัฒนาใน
ชุมชนของเราในปีงบประมาณ 2566 ขอบคุณค่ะ 
เชิญท่านผู้บริหารครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน
ผู้เข้าร่วมประชุม ริมหนองกองแก้วเรื่องขยะเป็นปัญหามายาวนานก็แก้ไข
มาตลอด เรื่องถังขยะเรามีมาตลอดบางครั้งถังขยะก็ถูกลากลงไปทิ้ง ใน
หนอง การแก้ปัญหาในความรับผิดชอบของเราเวลาผ่านไปเราจะตรวจสอบ
จะพยายามแก้ปัญหาให้ได้ โดยบอกกล่าวตลอดจะพยายามแก้ไขให้มากข้ึน 
ในส่วนของเรื่องวัชพืชท่านผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท่านไปอบรม
ก็ได้คุยกับพนักงานเทศบาลในกองสาธารณสุขตอนนี้ เรามีแผนที่จะ
ด าเนินการตัดวัชพืชออกไปทีละหมู่บ้านพยายามจะตัดให้เร็วที่สุดและให้
เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมค่ะ ขอความอนุเคราะห์ทางกองช่างไปดูทางเข้าถนนประชาธิปไตย 
หมู่ที่ 10 ด้วยค่ะ ประปาไปท าแล้วถนนมันยุบตลอดอยากให้ทางกองช่าง
ประสานกับทางประปาให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผู้น าชุมชนผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ในเรื่องวัชพืชเหมือนที่ท่านรองณัฏฐ์ได้ชี้แจงไปแล้ว พอตัดจุดนี้
เสร็จไปอีก 5 จุด จุดแรกวัชพืชขึ้นอีกแล้ว แต่ก็ขอขอบคุณท่าน           
สท.เด่นพงษ์ ท่านจะแจ้งเข้ามาตลอดเป็นจุด ถ้าแจ้งเข้ามาวันนี้ก็จะเป็นงาน
เร่งด่วนเราก็จะไปด าเนินการให้ขอบคุณท่าน สท.เด่นพงษ์ มากค่ะ       
เรื่องงานประเพณี ขออนุญาตแจ้งบัญชีกองทุนเจ้าพ่อมเหศักดิ์ เมื่อครั้งที่
แล้วที่ประชุมสภาท่านนายกได้แจ้งว่า เงินในบัญชีกองทุนเหลืออยู่ 
102,548.33 บาท มาจากต้นดอกไม้เงินจัดงานเมื่อปี 2564 ตอนนั้น
บริจาคให้โรงพยาบาลไป 90,000 บาท เมื่อปี 2565 ที่เราจัดงานเจ้าคุณ
พ่อจากเงิน 102,548.33 บาท ตอนลอยกระทงเราไปจัดดอกไม้ธูปเทียน
ให้ผู้ที่มาลอยกระทงได้ไปไหว้ได้บูชาได้เงิน  18,160 บาท ตัวนี้จะเข้า
บัญชีกองทุนไปทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย พอเราจัดงานบวงสรวงรายได้ที่
เราได้รับ คือเงินบูชาดอกไม้ในตู้บริจาค 38,135 บาท เงินต้นดอกไม้คุ้ม
ต่างๆทั้ง 15 ชุมชน  112,801 บาท  เงินสอยดาว 64,522 บาท  เรา
หักให้ อสม.ชุมชนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท  กรรมการ
ชุมชน ชุมชนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท เหลือเข้าบัญชี 
34,522  บาท เงินจัดท าเสื้อโดยท่านประธานกองทุนเหลืออยู่ 15,768 
บาท แล้วก็มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจ านวน  2,000 บาท ตอนนี้เงินในบัญชี
กองทุนเจ้าพ่อมเหศักดิ์จะมีอยู่ 222,528.54 บาท ขอบคุณมากค่ะ 
ขออนุญาตท่านประธานครับ เรียนท่านประธานสภาฝากถึงผู้บริหารและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่องเงินอุดหนุนขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาลต าบล
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นางสุณีย์  หินเธาว์             
รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทนนายกเทศมนตรี 
นายสรสิช  ว่องไว  
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
นายวิโรจน์ แสงมณี  
ประธานสภาเทศบาลฯ      
นายสรสิช  ว่องไว  
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

 
นายโสภณ  พลเวียง   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
นางสุณีย์  หินเธาว์             
รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทนนายกเทศมนตรี 

 

 

 

 

 

 

นายวุฒิชัย  โคตรแก้ว         
เลขาฯนายกเทศมนตรี 

 

 
 

ชนบท เพ่ือขยายเขตให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่างทั่วถึงเงินอุดหนุน 100,000 
บาท ฝากทางผู้บริหารด้วยครับ ซอยกอไผ่ข้างในจะมีบ้านอยู่ 2 หลัง ผม
เข้าใจในเรื่องระดับความส าคัญ ขอให้พิจารณาจัดล าดับความส าคัญ ฝากไว้
ด้วยครับ ขอบคุณครับ  
 

ขออนุญาตท่านประธานสภา ขอให้ผอ.กองช่างชี้แจงค่ะ กรณีนี้เราเคย
ประสานประปาไปหรือยังคะ 
 
 

กรณีถนนเส้นนี้เป็นงบไทยนิยมยั่งยืนซึ่งปีงบประมาณ 2565 เราไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเลยไม่สามารถอุดหนุนให้ประปาได้ ในปีงบประมาณ 2566 
เมื่อมีเงินเข้ามาเราก็สามารถอุดหนุนให้ประปาได้ ขอบคุณครับ 
สอบถามผู้บริหารครับ ตลาดใหม่ของเราพอฝนตกแล้วน้ ามันไหลลาดช่วย
แก้ปัญหาให้ด้วยครับกลัวเกิดปัญหาไฟช็อตแม่ค้าในตลาดครับ 
ขออนุญาตชี้แจงครับ ถนนเส้นหน้าอ าเภอ ณ ปัจจุบันไม่ใช่ตลาด ถนนเส้น
นี้มันเป็นถนนตอนนั้นที่เราเทขยายถนนเราไม่ได้วางท่อระบายน้ าข้างที่ว่า
การอ าเภอท าให้การระบายน้ ามันจะมีน้ าขังเป็นบางช่วง ซึ่งผมก็พิจารณา
อยู่ถ้ายังเป็นแบบนี้ก็อาจจะต้องท ารางระบายน้ าเพ่ิม เพ่ือให้น้ ามันระบาย
ลงท่อได้เร็วขึ้น 
 

ขออนุญาตท่านประธานสภา ผมยังข้องใจอยู่กับเกี่ยวกับตลาดที่จัดอยู่ที่ข้าง
ที่ว่าการอ าเภอชนบทซึ่งตรงนี้มันคือสถานที่อะไรผมไม่เข้าใจช่วยอธิบาย
หน่อยครับ 
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ จุดนี้คือจุดผ่อนปรน
ชั่วคราวเรายังไม่มีโครงการที่จะท าถาวรตอนที่มาสร้างถนนชนบท -กุดรู
พ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อนมากเราก็พยายามจัดระบบโดยการเชิญเข้าไปขายใน
ตลาดก็จะมีปัญหาเรื่องแผงขายเรื่องอะไรอีกหลายอย่าง พอมาประชุมท า
ประชามติแล้ว ให้เลือกถนน 2 เส้น ระหว่างถนนเส้นบุญจันทร์พัฒนาแล้วก็
ถนนเส้นนี้เส้นข้างอ าเภอ ปรากฏว่าพ่อค้าแม่ค้าไม่เข้าถนนบุญจันทร์ก็จะมี
ปัญหาว่ามันมีบ้านคนเยอะอาจจะไม่มีที่จอดรถก็เลยลงมติกันว่ามาขายถนน
เส้นนี้ ถนนชนบท-กุดรู เสร็จจะได้พิจารณากันอีกที แต่รู้สึกว่าตรงถนนจะ
ขายไม่ได้แล้วเพราะว่าฟุตบาทเล็กมาก แต่ว่าต่อไปตรงนี้อาจจะมีโครงการ
ท าตลาดโต้รุ่ง 14:00 น ถึง 21:00 น ค่ะจะปิดถนนแล้วท าเป็นตลาด
โต้รุ่งอาจจะมีเย็นวันศุกร์เย็นวันเสาร์อาจจะเอาโต๊ะญี่ปุ่นมาปูให้นั่งทาน
อาหารได้นั่งก็จะสะดวกขึ้นแล้วก็จะปรับปรุงสถานที่ให้สวยงามกว่าเดิม
ขอบคุณค่ะ แต่ตอนนี้คือจุดผ่อนปรน 
 
 
 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม
นายวุฒิชัย โคตรแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
โครงการที่จะน าพาท่านประธานชุมชนไปศึกษาดูงานโครงการลดขยะต้น
ทางประมาณปลายเดือนคงจะได้น าพาไปศึกษาดูงาน ที่บ้านโนนกลาง
จังหวัดสุรินทร์ ไปดูงานแล้วเรากลับมาท าโครงการหน้าบ้านน่ามอง ท า
ชุมชนสะอาด งบประมาณมาจากกองทุน สปสช.ก็จะได้มาประกวดชุมชน




